

รายงานผลการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการ DLD – C จังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจงาน ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปกฎหมายด้านปศุสัตว์ กิจกรรม การสร้างความเข้าใจและจัดระบบข้อมูลผู้ประกอบการสถานที่เก็บและพักซากสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) การปฏิบัติให้เป็นไปกฎหมายด้านปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์										
ผลงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) กิจกรรม การสร้างความเข้าใจและจัดระบบข้อมูลผู้ประกอบการสถานที่เก็บและพักซากสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์										
วัตถุประสงค์ : (ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และชัดเจนเป็นรูปธรรม)										
<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้และความเข้าใจ พร้อมจัดเก็บผู้ประกอบการสถานที่เก็บและพักซากสัตว์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกราย 										
ผลตอบสนองต่อนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)										
ตามพันธกิจ ข้อที่ ๒ และภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมปศุสัตว์ ข้อที่ ๑. ดำเนินการการตามกฎหมาย ว่าด้วย ฯ พรบ.โรคระบาดสัตว์ และ พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์										
ลำดับ	กิจกรรมที่ปฏิบัติ	พื้นที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	วันที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ	หลักฐานอ้างอิง	หมายเหตุ
๑.	การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาคี และผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑๐๐	๒๙ พ.ย.๖๕	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	รายงานประชุมและภาพถ่าย	
๒.	การสมัครเข้าร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกราย		๑๙ ราย	๓๓ ราย	๑๗๔	๒๕ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค.๖๖		สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ตัวอย่างใบสมัคร	
๓.	การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการทุกรายให้เป็นปัจจุบัน แล้วรายงานต่อกรมปศุสัตว์ พร้อมบูรณาการข้อมูล		๑๙ ราย	๓๓ ราย	๑๗๔	๑๖ ธ.ค.๖๖		เทศบาล/อบต.ที่เกี่ยวข้อง	ทะเบียนข้อมูลฯ	
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ; ๑. ความชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลและกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเนื้อสุกรเถื่อน										
๒. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่และส่วนกลาง หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านการเกษตร ภาคประชาสังคม ได้แก่ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สมคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์ และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์(สุกร)จังหวัดบุรีรัมย์										
๓. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และสร้างสรรค์ในการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง/ปลอดภัย ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์										
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ; ๑. ความไม่ชัดเจนของระเบียบปฏิบัติ และการกำกับห้องเย็น/โรงพักเนื้อสัตว์ ตาม พ.ร.บ.การฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ยังไม่ชัดเท่าที่ควร										
๒. ยังมีสับสนในความชัดเจนของข้อกำหนด และระเบียบในการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										
ข้อเสนอแนะ/แนวทางป้องกัน/แก้ไข : ๑. เห็นควรให้กรมปศุสัตว์ พิจารณาข้อบัญญัติ ตลอดจนระเบียบ/หลักเกณฑ์ การปฏิบัติทางกฎหมายให้สอดคล้องกับกรณีห้องเย็นหรือสถานประกอบการประเภทนี้เพิ่มเติมขึ้นอีก และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน										
๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน พร้อมบูรณาการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายของกรมการค้าภายใน กฎหมายด้านการประมง กฎหมายอาคาและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายด้านสาธารณสุข และข้อบัญญัติของ อบท. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและบังคับใช้ โดยไม่ให้เกิดการปัญหาในทางละเมิดไปพรากก่อน										